

Số: 121/VHTT

An Thi, ngày 06 tháng 11 năm 2024

V/v thực hiện công tác tuyên truyền thành
tựu bảo đảm quyền con người kỷ niệm
76 năm Ngày Nhân quyền thế giới
(10/12/1948-10/12/2024)

Kính gửi:

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

Thực hiện Công văn 1591/STTTT- TTBCXB ngày 01/11/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện công tác tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người kỷ niệm 76 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2024),

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn một số nội dung sau:

1. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 10/11/2024 - 31/12/2024

2. Nội dung tuyên truyền

a) Trước Ngày Nhân quyền thế giới (06/11/2024 đến 09/12/2024)

Tuyên truyền phổ biến Luật pháp quốc tế về quyền con người, trong đó chú trọng đến nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 của Liên hợp quốc; ý nghĩa của Tuyên ngôn đối với thúc đẩy và bảo vệ quyền con người Việt Nam; tập trung tuyên truyền đậm nét những giá trị phổ quát về quyền con người đã được thế giới công nhận, điển hình như nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử,...

Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người. Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước trong đảm bảo quyền con người được thể hiện rõ trong ban Tuyên ngôn độc lập và trong Hiến pháp. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định quyền con người là giá trị chung của nhân loại; bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững và cụ thể trong các Văn kiện Đại hội, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Quyết định của Chính phủ.

Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vấn đề quyền con người trong xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh.

Thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới trên các lĩnh vực: dân sự, chính trị; kinh tế, xã hội và văn hoá; bảo vệ quyền của nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người nghèo, người cao tuổi, người

khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người có HIV/AIDS, người dân chịu ảnh hưởng tác động của biến đổi khí hậu, ...); đặc biệt là bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; quyền của người dân tộc thiểu số; quyền tự do báo chí, ngôn luận, internet, quyền của người lao động...

Thành tựu trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền con người; công tác đặc xá, bảo đảm các quyền cơ bản của những người chấp hành án phạt tù (bao gồm cả người nước ngoài).

Vị thế, vai trò và đóng góp của Việt Nam trong các hoạt động chung vì quyền con người, bước đầu có đóng góp cho việc định hình thể chế thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trong khu vực và trên thế giới.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong sạch bộ máy và quyết tâm chính trị, định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo, tự do báo chí và vấn đề “dân tộc bản địa” của các thế lực thù địch, các tổ chức NGO về nhân quyền.

b) Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/2024)

Những kết quả đạt được của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023- 2025 (những sáng kiến đóng góp của Việt Nam về công tác bảo vệ quyền con người toàn cầu như: biến đổi khí hậu, thúc đẩy quyền phụ nữ, trẻ em, nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương...).

Kết quả thực thi các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (ICCPR, CERD, CAT...)

Các chương trình, chính sách bảo đảm quyền và lợi ích pháp của người lao động, đảm bảo nhân quyền cho nhóm dễ bị tổn thương khác như người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, nạn nhân của bạo lực, buôn bán người, người ma túy... (*Bộ Luật Lao động, Luật việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, các chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng*)

Thông tin phản ánh các vụ việc, đối tượng trong nước và nước ngoài, các hành vi lợi dụng quyền tự do, dân chủ, quyền con người để vi phạm pháp luật, phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hình ảnh, uy tín của đất nước.

c) Sau Ngày Nhân quyền thế giới (từ 10/12/2024 đến 31/12/2024)

Tuyên truyền công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XX với những chủ trương liên quan đến thúc đẩy và bảo đảm quyền con người.

Kết quả Chương trình tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội cùng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030 và các chương trình, chính sách an sinh xã hội, phúc lợi khác.

Tiếp tục tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo, các đối tượng vi phạm pháp luật của nước ngoài quan tâm.

Tiếp tục tuyên truyền các nội dung tại Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền công người ở Việt Nam, các văn bản có liên quan; Các chủ trương, chính sách, tình hình bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo tinh thần tôn giáo là nguồn lực phát triển đất nước.

Đề nghị Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VH TT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Vi